

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว ครั้งแรก  
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว

ผู้มาประชุม

๑	นายมูล	ตาสาย	ส.อบต.เวียงห้าว (เขตที่ ๑)	มูล ตาสาย
๒	นางผ่องศรี	บุญเรือง	ส.อบต.เวียงห้าว (เขตที่ ๒)	ผ่องศรี บุญเรือง
๓	นายสุรศักดิ์	พยัพเสียง	ส.อบต.เวียงห้าว (เขตที่ ๓)	สุรศักดิ์ พยัพเสียง
๔	นายสังเวียน	ทรายวิชัย	ส.อบต.เวียงห้าว (เขตที่ ๔)	สังเวียน ทรายวิชัย
๕	นายวิโรจน์	โพธิยอด	ส.อบต.เวียงห้าว (เขตที่ ๕)	วิโรจน์โพธิยอด
๖	นายสมชาย	ดีนิล	ส.อบต.เวียงห้าว (เขตที่ ๖)	สมชาย ดีนิล
๗	นายสุทธิชัย	ปุกแก้ว	ส.อบต.เวียงห้าว (เขตที่ ๗)	สุทธิชัย ปุกแก้ว
๘	นายยุทธนา	ศรีศักดิ์ตามงคล	ส.อบต.เวียงห้าว (เขตที่ ๘)	ยุทธนา ศรีศักดิ์ตามงคล

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

หมายเหตุ จำนวนสมาชิกสภาที่พึงมี ๘ คน / มาประชุม ๘ คน / ไม่มาประชุม – คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	จ.ส.อ.ชาญณรงค์	ป่าโพธิ์ชัน	ปลัด อบต.	จ.ส.อ.ชาญณรงค์	ป่าโพธิ์ชัน
๒	นางกมลศรี	สงวนกิจรุ่งนภา	รองปลัด อบต.	กมลศรี	สงวนกิจรุ่งนภา
๓	นายประพันธ์	สุภาวดี	หัวหน้าสำนักปลัด	ประพันธ์	สุภาวดี
๔	นางสาวเยาวเรศ	คำพร	นักจัดการงานทั่วไป	เยาวเรศ	คำพร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม ปลัด อบต.เวียงห้าว ในฐานะเลขานุการสภา อบต.ชั่วคราวตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต.เวียงห้าว ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเชิญ สมาชิกสภาเข้าประจำที่ เรียงเชิญนายอำเภอพาน (ผู้แทน) จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวรายงานการประชุมสภาครั้งแรก ตามลำดับ

/ระเบียบ...

**ระเบียบวาระที่ ๑**

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสภา อบต.เวียงห้าว ครั้งแรกและมอบนโยบายการทำงานแก่สมาชิกสภา

นายพัฒนพงษ์ นาคะพงษ์ ปลัดอำเภอพาน ผู้แทนนายอำเภอพาน ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาครั้งแรก และมอบนโยบายการทำงาน

**ระเบียบวาระที่ ๒**

เรื่อง เพื่อพิจารณา

**๒.๑ การเลือกประธานสภา อบต.เวียงห้าว**

จ.ส.อ.ชาญณรงค์ ป่าโพธิ์ชัน ปลัด อบต. ในฐานะเลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว เรียงเชิญ นายมูล ตาสาย สมาชิกสภา อบต.เวียงห้าว (เขตหมู่ที่ ๑) ซึ่งมีอายุมากที่สุดในที่ประชุม (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๔ อายุ ๖๐ ปี) ขึ้นปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภา อบต.ชั่วคราว

นายมูล ตาสาย ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา อบต.ชั่วคราว พร้อมมอบให้ เลขานุการสภา อบต.ชั่วคราวชี้แจงระเบียบและวิธีการเลือกประธานสภา อบต.

เลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จนเป็นที่เข้าใจถูกต้องตรงกัน

ประธานสภา อบต.ชั่วคราว เชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.ที่ตน เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภา อบต. และต้องมีสมาชิกสภา รับรองไม่น้อยกว่าสองคน

นางผ่องศรี บุญเรือง สมาชิกสภา อบต.เวียงห้าว (เขตหมู่ที่ ๒) เสนอชื่อ นายมูล ตาสาย สมาชิกสภา อบต.เวียงห้าว (เขตหมู่ที่ ๑) มีผู้รับรอง ๕ คน ได้แก่ นายสุรศักดิ์ พัพพะเสียง , นายสังเวียน ทราญวิชัย , นายวิโรจน์ โพธิยอด , นายสุทธิชัย ปุกแก้ว และนายยุทธนา ศรีศักดิ์ตามงคล สมาชิกสภาอบต.เวียงห้าว (เขตหมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๕ , หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ ตามลำดับ)

ประธานสภา อบต.ชั่วคราว เชิญเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก (ปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อ) ถ้าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก ก็ถือว่าที่ประชุมสภา อบต.เวียงห้าว ได้เลือก นาย มูล ตาสาย สมาชิกสภา อบต.เวียงห้าว (เขตหมู่ที่ ๑) ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภา อบต.เวียงห้าว และให้พักการประชุมเป็นเวลา ๑๕ นาที

เลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว เมื่อครบกำหนดเวลาพักแล้ว ได้เชิญสมาชิกสภา อบต.เข้าประชุม อ่านประกาศแต่งตั้งประธานสภา อบต.เวียงห้าว และเชิญ ประธานสภา อบต.เวียงห้าว ขึ้นทำหน้าที่ต่อไป

**๒.๒ การเลือกรองประธานสภา อบต.เวียงห้าว**

ประธานสภา มอบให้เลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบและวิธีการเลือกรองประธานสภา อบต.

**เลขานุการสภา อบต.ข้าวคราว** ชี้แจงระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการว่าเหมือนกับการเลือกประธานสภา อบต.

**ประธานสภา** เชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา อบต. และต้องมีสมาชิกสภาอบต.รับรองไม่น้อยกว่า สองคน

**นายสมชาย ดีนิล** สมาชิกสภา อบต.เวียงห้า (เขตหมู่ที่ ๖) เสนอชื่อ นายสุรศักดิ์ พัยพลเสียง สมาชิกสภา อบต.เวียงห้า (เขตหมู่ที่ ๓) มีผู้รับรอง ๕ คน ได้แก่ นางผ่องศรี บุญเรือง , นายสังเวียน ทราวยวิชัย , นายวิโรจน์ โพธิยอด , นายสุทธิชัย ปุกแก้ว และ นายยุทธนา ศรีศักดิ์ตามงคล สมาชิกสภา อบต.เวียงห้า (เขตหมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๕ , หมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๘ ตามลำดับ)

**ประธานสภา** เชิญเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก (ปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อ) ถ้าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก ก็ถือว่าที่ประชุมสภา อบต.เวียงห้า ได้เลือก นายสุรศักดิ์ พัยพลเสียง สมาชิกสภา อบต.เวียงห้า (เขตหมู่ที่ ๓) ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา อบต.เวียงห้า

### **๒.๓ การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล**

**ประธานสภา** มอบให้เลขานุการสภา อบต.ข้าวคราว ชี้แจงระเบียบและวิธีการเลือกเลขานุการสภา อบต.

**เลขานุการสภา อบต.ข้าวคราว** ชี้แจงระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการว่าเหมือนกับการเลือกประธานสภา อบต. และ การเลือกรองประธานสภา อบต.

**ประธานสภา** เชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา อบต. และต้องมีสมาชิกสภาอบต.รับรองไม่น้อยกว่า สองคน

**นายสุรศักดิ์ พัยพลเสียง** สมาชิกสภา อบต.เวียงห้า (เขตหมู่ที่ ๓) เสนอชื่อ จำสับเอกชาญณรงค์ ป่าโพธิ์ชัน (ปลัด อบต.) มีผู้รับรอง ๕ คน ได้แก่ นางผ่องศรี บุญเรือง , นายสังเวียน ทราวยวิชัย , นายวิโรจน์ โพธิยอด , นายสุทธิชัย ปุกแก้ว และ นายยุทธนา ศรีศักดิ์ตามงคล สมาชิกสภา อบต.เวียงห้า (เขตหมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๕ , หมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๘ ตามลำดับ)

**ประธานสภา** เชิญเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก (ปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อ) ถ้าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก ก็ถือว่าที่ประชุมสภา อบต.เวียงห้า ได้เลือก จำสับเอกชาญณรงค์ ป่าโพธิ์ชัน ปลัด อบต. ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา อบต.เวียงห้า

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓

- เรื่องอื่น ๆ

**๓.๑ การกำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (จำนวน ๒ - ๔ สมัย) ประธานสภา** มอบให้เลขาธิการสภา อบต. ชี้แจงระเบียบการกำหนดสมัยประชุม **เลขาธิการสภา** ชี้แจงระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีการกำหนดกี่วัน

- ในการนี้ กระทบขอเสนอการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้  
สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ม.ค. - ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน เพื่อรองรับให้นายกอบต. แลกนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ , เพื่อเลือกผู้แทนฝ่ายสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ , เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน เพื่อรองรับการโอน หรือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน หรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๕ (ถ้ามี)

สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน เพื่อรองรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน เพื่อรองรับให้นายกอบต.เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๕ ต่อสภา/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ ต่อสภา และเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบด้วยคะแนน ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

**๓.๒ การกำหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖**

**เลขาธิการสภา** กระทบขอเสนอ ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน เพื่อรองรับการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖ หรือการโอนหรือการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด งบลงทุน (ถ้ามี)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบด้วยคะแนน ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

### ๓.๓ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา จำนวน ๓ - ๗ คน

**ประธานสภา** จะเป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน ๓ - ๗ คน กระทบขอให้สมาชิก อบต.เวียงห้าว เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ครับ

**นายสุรศักดิ์ พยัพเสียง** สมาชิกสภา อบต.เวียงห้าว (เขตหมู่ที่ ๓) เสนอชื่อ นายสมชาย ดีนิล สมาชิกสภา อบต.เวียงห้าว (เขตหมู่ที่ ๖) มีผู้รับรอง ๓ คน ได้แก่ นายสังเวียน ทราวยวิชัย , นายวิโรจน์ โพธิยอด , นายยุทธนา ศรีศักดิ์ตามงคล สมาชิกสภา อบต.เวียงห้าว (เขตหมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๘ ตามลำดับ)

**ประธานสภา** เชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการท่านต่อไปได้เลย

**นายสมชาย ดีนิล** สมาชิกสภา อบต.เวียงห้าว (เขตหมู่ที่ ๖) เสนอชื่อ นางผ่องศรี บุญเรือง สมาชิกสภา อบต.เวียงห้าว (เขตหมู่ที่ ๒) ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ นายสังเวียน ทราวยวิชัย , นายวิโรจน์ โพธิยอด สมาชิกสภา อบต.เวียงห้าว (เขตหมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๕)

**ประธานสภา** เชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการท่านต่อไปได้เลย

**นายสุรศักดิ์ พยัพเสียง** สมาชิกสภา อบต.เวียงห้าว (เขตหมู่ที่ ๓) เสนอชื่อ นายวิโรจน์ โพธิยอด สมาชิกสภา อบต.เวียงห้าว (เขตหมู่ที่ ๕) ผู้รับรอง ๓ คน ได้แก่ นางผ่องศรี บุญเรือง , นายสังเวียน ทราวยวิชัย , นายสมชาย ดีนิล สมาชิกสภา อบต.เวียงห้าว (เขตหมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๖ ตามลำดับ)

**ประธานสภา** ผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ (ปรากฏว่าไม่มี) ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน ๓ คน ได้แก่

๑. นายสมชาย ดีนิล สมาชิกสภา อบต.เวียงห้าว (เขตหมู่ที่ ๖)
๒. นางผ่องศรี บุญเรือง สมาชิกสภา อบต.เวียงห้าว (เขตหมู่ที่ ๒)
๓. นายวิโรจน์ โพธิยอด สมาชิกสภา อบต.เวียงห้าว (เขตหมู่ที่ ๕)

### ๓.๔ การพิจารณากำหนดให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบล แกลงนโยบายต่อสภา อบต.

**ประธานสภา** ขอมอบให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

**เลขานุการสภา** การพิจารณากำหนดให้นายก อบต.เวียงห้าว แกลงนโยบายต่อสภา อบต.เวียงห้าว ควรจะเป็นวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ หรือถัดจากวันนี้ เนื่องจากวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง

**มติที่ประชุม** เห็นชอบด้วยคะแนน ๗ เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.

/ (ลงชื่อ) ...

(ลงชื่อ) ยาวเรศ คำพร ผู้จัดทำรายงานการประชุม  
(นางสาวยาวเรศ คำพร)  
นักจัดการงานทั่วไป

จ.ส.อ. ชาญณรงค์ ป่าโพธิ์ชัน ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม  
(ชาญณรงค์ ป่าโพธิ์ชัน)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา ได้ตรวจรายงานการประชุมนี้แล้ว  
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ รับรองความถูกต้อง

(ลงชื่อ) ผ่องศรี บุญเรือง กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางผ่องศรี บุญเรือง)

(ลงชื่อ) สมชาย ดีนิล กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายสมชาย ดีนิล)

(ลงชื่อ) วิโรจน์ โพธิยอด กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายวิโรจน์ โพธิยอด)